



ประกาศ SAPPE ที่ HR-029/2565

เรื่อง นโยบายด้านภาษีบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (Tax Policy)

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า "บริษัทฯ") ได้ตระหนักถึงและให้ความสำคัญกับ "ภาษีอากร" เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการจัดการด้านภาษีโดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านภาษี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

การกำกับดูแลด้านภาษี

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการโครงสร้างภาษีให้สอดคล้องกับทั้งเจตนารมณ์และตัวบทของกฎหมายนั้น รวมถึงไม่ใช้โครงสร้างภาษีในทางที่ไม่ถูกต้องเพื่อหลบเลี่ยงภาษี และแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากช่องว่างของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยจัดให้มีระบบภาษี และการปฏิบัติงานด้านภาษีที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมายและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กรและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษี

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษี โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบภาษีอากรทุกประเภท มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้ผู้ปฏิบัติงานด้านภาษีได้รับการอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีข้อสงสัยในประเด็นภาษีใดที่สำคัญ ผู้ปฏิบัติงานจะทำการสอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้วางแผนการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการและข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมถึงมาตรการยกเว้นภาษีในบางช่วงเวลา หรือสิทธิประโยชน์อื่น ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายทางภาษีที่สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนและเหมาะสมเพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

ความโปร่งใสด้านภาษี

บริษัทฯ นำข้อบังคับด้านภาษีที่กำหนดไว้มาใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลด้านภาษี เพื่อให้บริษัทฯ พนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส และเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ บริษัทฯ มีการประสานงานกับหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบด้านภาษี หน่วยงานที่กำกับดูแลภาษีของภาครัฐอย่างเปิดเผย โปร่งใส และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565

(นายที อ่อนอิน)

ประธานกรรมการบริษัทเซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)